

Số : /UBND-VHTT

Vị Xuyên, ngày tháng 01 năm 2022

V/v chấn chỉnh công tác quản lý các
hoạt động quảng cáo trên địa bàn

Kính gửi:

- Các phòng ban, cơ quan chuyên môn huyện;
- Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Trong những năm qua tình hình thực hiện pháp luật về quảng cáo trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực; các tổ chức, cá nhân cơ bản đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện vẫn còn những bất cập, dọc các tuyến quốc lộ, đường liên xã, đặc biệt là tại khu vực trung tâm huyện còn tình trạng dựng bảng quảng cáo (trên, dưới 20m²) gắn liền với cơ sở sản xuất, kinh doanh một cách tùy tiện, lấn chiếm vỉa hè, hành lang đường bộ, không thực hiện thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Song song với bảng quảng cáo là biển hiệu của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh được thiết kế, lắp đặt chưa đảm bảo quy định như: Không thể hiện tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; kích thước và việc đặt biển hiệu chưa đảm bảo, làm mất mỹ quan đô thị.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Quảng cáo năm 2012. Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên yêu cầu các phòng ban, cơ quan chuyên môn của huyện; Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Du lịch; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Các phòng ban, cơ quan, đơn vị huyện

Làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên. Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, để tuyên truyền có hiệu quả Luật Quảng cáo năm 2012 trên địa bàn huyện

2. Phòng Văn hoá và Thông tin

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo; chấn chỉnh việc sử dụng tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu của các tổ chức, cá nhân; kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về hoạt động quảng cáo.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác rà soát, kiểm tra đối với các biển hiệu, bảng quảng cáo gắn vào công trình có sẵn, bảng quảng cáo đúng độc lập

từ 40m² trở lên của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc địa bàn quản lý;

Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, chỉ đạo rà soát, yêu cầu thay lại các bảng, biển cũ đã bị hư hỏng, loại bỏ các pa nô, áp phích hết thời hạn đảm bảo mỹ quan, cảnh quan, môi trường đô thị;

Rà soát, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng đèn led chiếu hình ảnh quảng cáo xuống lòng đường, có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 8, Luật Quảng cáo: “Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội”.

Chỉ đạo đội liên ngành 814 tăng cường kiểm tra, thanh tra các hoạt động quảng cáo trên địa bàn. Sử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Đối với các trường hợp vi phạm, đã được Đoàn kiểm tra hướng dẫn, chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục sai phạm nhưng cố tình không chấp hành đề nghị tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Du lịch

Tăng cường thời lượng và tần suất tuyên truyền, đưa tin, bài phản ánh các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng về hoạt động quảng cáo của các địa phương, đơn vị, trên hệ thống truyền thanh, chuyên mục trên trang thông tin điện tử... tạo khí thế phấn khởi, lan tỏa đến người dân.

Tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động, Đội chiếu bóng lưu động, Treo băng zôn trực đường chính; lồng ghép tuyên truyền qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Chỉ đạo lực lượng Công an, Trật tự đô thị... của địa phương tổ chức các đợt ra quân xóa bảng, biển, băng zôn quảng cáo rao vặt trái phép trên cột đèn, cột điện, cây xanh, nơi công cộng. Huy động các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia gỡ bỏ quảng cáo rao vặt trái phép, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Tuyên truyền các tổ chức, cá nhân thực hiện bổ sung hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo theo quy định đối với các bảng quảng cáo có đủ điều kiện thực hiện quảng cáo nhưng chưa cấp thông báo sản phẩm quảng cáo trên địa bàn.

Tập trung tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân hiểu, nắm rõ về Luật Quảng cáo ngày 12 tháng 6 năm 2012. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã, các trang mạng xã hội Zalo, Facebook... tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Kiểm tra, rà soát, kịp thời tháo dỡ các cụm tranh cổ động, các cụm pano tấm lớn, panô nhỏ, băng rôn, khẩu hiệu, các biển, bảng... đã xuống cấp, hư hỏng gây mất mỹ quan đô thị và hết thời gian tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị do cơ quan, đơn vị quản lý.

Yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Văn hoá và Thông tin) trước ngày **25/01/2022** để tổng hợp báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo quy định./.

Nơi nhận:

- TTr Huyện uỷ;
- TTr HĐND - UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Thị Phượng